

## บราเดอร์เผยโฉมเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์รุ่นใหม่ สำหรับ SOHO และผู้ประกอบการ SME

*โมโน เลเซอร์ มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ ซีรีส์ 7000 ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่ม SOHO  
และ SME ด้วยออพชั่นช่วยประหยัดที่หลากหลายพร้อมฟังก์ชันการทำงานเหนือชั้น*

กรุงเทพมหานคร (19 สิงหาคม 2551) - บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ไอทีระดับโลก แถลงข่าวเปิดตัวเครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ (MFC) ซีรีส์ 7000 ทั้ง 5 รุ่นพร้อมกัน ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในออฟฟิศขนาดย่อม โฮมออฟฟิศ (SOHO) และธุรกิจ SME ที่มองหาเครื่องพิมพ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานครบครันสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาย่อมเยา เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ ซีรีส์ 7000 มาพร้อมกับฟังก์ชันที่หลากหลายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ที่สามารถตอบสนองการทำงานของธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ (MFC) ซีรีส์ 7000 ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิเช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและดูแลรักษา ใช้งานง่าย ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการพิมพ์ พร้อมด้วยศูนย์บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานระดับโลก เหนือกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไป เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ (MFC) ซีรีส์ 7000 คือสุดยอดเครื่องมัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ที่ทนทานและมีประสิทธิภาพเทียบพริ้นเตอร์รับการทำงานรอบด้าน

มร. ทาคาโอะ ชิมาซุ กรรมการผู้จัดการ บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ทุกองค์กรต่างมองหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ซีรีส์ 7000 นี้จะช่วยตอบสนองความต้องการดังกล่าวและเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่ม SOHO และ SME ที่มองหาเครื่องพริ้นเตอร์แบบมัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุด”

## คุณสมบัติที่โดดเด่น

### 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ระดับองค์กร

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ (MFC) ซีรีส์ 7000 ให้ความคมชัดสูง (2,400 x 600 dpi) ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง 22 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4) และมาพร้อมกับบออปชั่นต่างๆ อีกมากมายที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อาทิ ตลับผงหมึกขนาดพิเศษที่ให้การพิมพ์มากที่สุดถึง 2,600 แผ่น (ตลับผงหมึกมาตรฐานสามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง 1,600 แผ่น) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีการพิมพ์งานจำนวนมากเป็นประจำ เพราะช่วยลดต้นทุนในการพิมพ์ให้ต่ำลง พร้อมทั้งฟังก์ชัน Draft Print Option หรือโหมดประหยัดหมึกในการพิมพ์เอกสารที่เป็นฉบับร่าง ที่ช่วยลดการใช้ผงหมึกสำหรับงานพิมพ์ที่ไม่ต้องการความคมชัดสูง

### 2. ฟังก์ชันการสแกนที่เหนือชั้น

ฟังก์ชันการสแกนที่คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกไฟล์ภาพที่สแกนแล้วลงในฟอร์แมต PDF, JPG ได้ สะดวกด้วยการสแกนเอกสารเพื่อแนบไปกับ Email รวมทั้งฟังก์ชัน Scan-to-OCR (Optical Character Recognition) สามารถแปลงเอกสารที่สแกนให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้เช่น Microsoft Word

### 3. PC Fax ระดับแอดวานซ์

สำหรับ MFC 7450 และ MFC 7840N นั้นได้รับการติดตั้ง Super G3 Fax Modem ซึ่งช่วยให้การส่ง Fax ทำได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 2 วินาทีเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ “Out of Memory” ซึ่งเครื่องจะทำการเก็บบันทึกแฟกซ์เข้าได้สูงสุดถึง 500 หน้าในกรณีที่กระดาษหมด อีกหนึ่งแฟกซ์ฟังก์ชันที่ให้อะไรที่คุ้มค่าคือฟังก์ชัน Anti-Junk Fax โดยแฟกซ์ที่เข้ามาจะถูกจัดเก็บในเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ (MFC) และถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้รับสามารถเก็บเอกสารแฟกซ์ไว้ในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มทางเลือกในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ รวมทั้งยังสามารถคัดลอกพิมพ์เฉพาะแฟกซ์ที่ต้องการเท่านั้นเพื่อช่วยประหยัดกระดาษและโทนเนอร์อีกด้วย ส่วนการส่ง PC Fax ช่วยให้สามารถส่งเอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงออกไปในรูปแบบของแฟกซ์ไปยังเครื่องแฟกซ์ของผู้รับ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารออกมาก่อน

## เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ (MFC) ซีรีส์ 7000 ประกอบด้วย

### 1. DCP-7030

#### 3-in-1 Multi-Function Centre: Print, Copy, Scan

รุ่น DCP-7030 เหมาะสำหรับการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานเป็นหลัก เช่น งานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร และงานสแกน ด้วยการออกแบบรูปทรงที่กะทัดรัดพร้อมฝาเปิด รองรับการทำสำเนาและสแกนหนังสือหรือเอกสารที่เย็บเล่มไว้ได้ ช่วยประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับสำนักงานที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยน้อย

### 2. DCP - 7040

#### 3-in-1 Multi-Function Centre: Print, Copy, Scan พร้อมถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

รุ่น DCP-7040 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณงานทำสำเนาเอกสารจำนวนมาก ด้วยถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF: Auto Document Feeder) ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการสแกนและถ่ายเอกสารได้สูงสุดถึง 35 แผ่นในคราวเดียวกัน ทั้งยังสามารถพิมพ์ ถ่ายเอกสาร และสแกนเอกสารด้วยความเร็วสูงสุดถึง 22 แผ่นต่อนาที นอกจากนี้ DCP-7040 สามารถบรรจุกระดาษได้ถึง 200 แผ่น และ โหมดประหยัดหมึกพิมพ์ช่วยประหยัดผงหมึกสำหรับงานพิมพ์ฉบับร่างที่ไม่ต้องการความคมชัดสูง

### 3. MFC-7340

#### 5-in-1 Multi-Function Centre: Print, Fax, Copy, Colour Scan, PC Fax

#### พร้อมถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

รุ่น MFC-7340 พร้อมสรรพด้วยคุณสมบัติการพิมพ์ แฟกซ์ ถ่ายเอกสารและสแกน ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ SOHO ให้ความเร็วสูงสุดด้วยการพิมพ์ถึง 22 แผ่นต่อนาที พร้อมถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) สูงสุดถึง 35 แผ่น เหมาะสำหรับงานพิมพ์ปริมาณมาก ฟังก์ชันสแกนเนอร์สามารถสแกนเอกสารได้ตามขนาดที่ต้องการ รวมทั้งขนาดที่ใหญ่กว่ามาตรฐาน และมาพร้อมถาดบรรจุกระดาษได้มากที่สุดถึง 250 แผ่น เพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยไม่ต้องคอยใส่กระดาษเพิ่มบ่อยๆ นอกจากนี้ MFC-7340 ยังมีฟีเจอร์ “Anti-junk Fax” ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิมพ์เฉพาะแฟกซ์ที่ต้องการ ลดการสิ้นเปลืองกระดาษและผงหมึกรวมทั้งยังสามารถบันทึกแฟกซ์ได้สูงถึง 400 หน้า

#### 4. MFC-7450

##### 5-in-1 Multi-Function Centre: Print, Fax, Copy, Colour Scan, PC Fax

##### พร้อมถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) และแฟกซ์ความเร็วสูง (Super G3 Fax)

รุ่น MFC-7450 คือ มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์พรีนเตอร์ (Print, Fax, Copy, Scan) ที่ให้ความเร็วในการพิมพ์และถ่ายเอกสารสูงสุดถึง 22 แผ่นต่อนาที เครื่องรุ่นนี้มาพร้อมกับ Super G3 fax modem ที่ช่วยให้การส่งแฟกซ์รวดเร็วภายใน 2 วินาที พร้อมถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) และ ฟังก์ชัน PC Fax (รับเข้า-ส่งออก) ที่ช่วยให้สะดวกกว่าในการจัดการกับแฟกซ์เข้า-ออก ทั้งยังช่วยให้ประหยัดกระดาษและโทนเนอร์

#### 5. MFC – 7840N

##### 5-in-1 Multi-Function Centre: Print, Fax, Copy, Colour Scan, PC Fax

##### พร้อมถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) และแฟกซ์ความเร็วสูง (Super G3 Fax) รองรับการเชื่อมต่อในระบบ Network

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ทรงอำนาจด้วยการพิมพ์ความเร็วสูง งานสแกนที่มีความคมชัด การส่งแฟกซ์ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแล้ว รุ่น MFC-7840N ยังเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านเน็ตเวิร์ค สำหรับสำนักงานที่มีเน็ตเวิร์คขนาดเล็ก ช่วยให้องค์กรสามารถแชร์การใช้งานร่วมกันได้ เว็บเบราว์เซอร์ที่นำมาพร้อมกับตัวเครื่องจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านอีเมลโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่โทนเนอร์ใกล้หมดหรือเครื่องมีปัญหา และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลสำคัญ ฟังก์ชัน “Secure Function Lock” ช่วยให้ผู้ดูแลรักษาระบบสามารถจำกัดการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนในการใช้งานพิมพ์ แฟกซ์ ถ่ายเอกสาร สแกน และ PC Fax ได้ เอกสารลับเฉพาะต่างๆ สามารถพิมพ์ภายใต้โหมด Secure ที่ให้ความปลอดภัยในการพิมพ์สูง ทั้งยังมีฟังก์ชัน Internet Fax (I-Fax) ที่ช่วยให้ประหยัดยิ่งขึ้นด้วยการส่งแฟกซ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพียงกดเลือกฟังก์ชัน I-Fax ในการส่งแฟกซ์ เครื่อง MFC-7840N จะทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์โดยส่งเอกสารนั้นออกไปยัง E-mail ของผู้รับ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อสายโทรศัพท์เพื่อส่งแฟกซ์ออก ทั้งยังสะดวกและประหยัดสำหรับผู้รับแฟกซ์อีกด้วย นอกจากนี้ ด้วยการติดตั้ง Super G3 Fax Modem มาในตัวเครื่อง ช่วยให้การส่ง Fax ทำได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 2 วินาทีเท่านั้น

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ (MFC) ซีรีส์ 7000 ทุกรุ่นรับประกัน 3 ปี โดยศูนย์บริการแต่งตั้งที่ได้มาตรฐาน 129 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ สินค้าทุกรุ่นสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายบราเดอร์

###

### ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย จำกัด

บราเดอร์ คือผู้นำในการพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิมพ์ภาพถ่ายดิจิทัลที่เหมาะสมตั้งแต่ผู้ใช้ตามบ้าน , สำนักงานขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งต่างก็มองหาโซลูชันในด้านการพิมพ์ที่จะช่วยเพิ่มอำนาจทางธุรกิจ ตราสินค้าบราเดอร์ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากทั่วโลกเนื่องจากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ บราเดอร์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบมาโดยตลอดด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงที่มีให้เลือกมากมายหลายประเภท อาทิ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ไอที เครื่องพิมพ์หลากหลาย ฯลฯ ประกอบกับศูนย์บริการแต่งตั้ง 129 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ทีมงานมืออาชีพ และการรับประกันซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

สำนักงานใหญ่บราเดอร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีสาขาอื่นๆ ในประเทศมาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ประเทศไทย, อินเดีย รวมทั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.brother.co.th](http://www.brother.co.th)

**บราเดอร์จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอและตลอดไป**